

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

## เราบอุนเพราะทำโดยธรรม

สรุปทองคำน้ำไหลซึมถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ทองคำที่หลอมแล้ว ๓๗๕ กิโล เท่ากับ ๓๐ แท่งๆ หนึ่ง ๑๒ กิโลครึ่ง ทองคำที่ยังไม่ได้หลอม ๑๗ กิโล ๕๘ บาท ๔๐ สตางค์ รวมทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเข้าด้วยกันเป็น ๓๙๒ กิโล ๕๘ บาท ๔๐ สตางค์ ถ้ารวมกับ ๓๗ กิโลครึ่งซึ่งมอบเข้าคลังหลวงแล้วนั้นเข้าด้วยกันจะเป็นทองคำ ๔๓๐ กิโล ๒๕ บาท ๕๑ สตางค์ ได้ทุกวัน งานไหนๆ ทองคำมักจะได้ตลอด ไปที่ไหนก็ได้ ไม่มากก็น้อย...ได้ งานเมื่อวานนี้ก็ได้อีก ๘ กิโลของเล่นเมื่อไร เข้าคลังหลวงทั้งหมดนะ รวมทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วและยังไม่ได้มอบเป็นทองคำ ๑๑ ตันกับ ๔๓๐ กิโล ๒๕ บาท ๕๑ สตางค์ กรุณาจำเอาไว้ เราได้ทองคำคราวช่วยชาติคราวนี้ถึง ๑๑ ตันกับ ๔๓๐ กิโลของง่ายเมื่อไร พี่น้องชาวไทยเรารวมกันด้วยความรักชาติ ด้วยความสามัคคีกัน

เราก็ได้พยายามเต็มกำลัง เพื่อชาติไทยของเราเป็นเนื้อเป็นหนังในสมบัติอันสำคัญ เช่นทองคำ เป็นต้น นี้ก็ได้ ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กิโลกว่า นับว่าได้มากอยู่ นี้หมายถึงว่าเข้าคลังหลวงล้วนๆ ส่วนดอลลาร์นั้นได้เข้าเพียง ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่า นอกนั้นไม่ได้เข้า เราประกาศอย่างไรเป็นอย่างนั้น เพราะก่อนจะประกาศออกมานี้ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ลงตัวเรียบร้อยแล้วก็ประกาศ ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่า จากนั้นจะไม่ได้เข้าแน่เราบอก เพราะเงินไทยเราบอบบางมาก ผู้ที่จำเป็นมีจำนวนมากมาย เงินไทยไม่พอต้องเอาดอลลาร์เข้ามาช่วย ส่วนทองคำร้อยทั้งร้อยเข้าคลังหลวงทั้งหมดเลย ดอลลาร์เข้าเท่านั้นแหละ ๑๐ ล้านกว่า นอกนั้นหมุนมาเป็นเงินไทยเพื่อช่วยโลก

งานคราวนี้ข่าวเราก็ได้เยอะนะ ได้เยอะกว่าปีกลายอีก ปีกลายก็ว่าได้มาก ปีนี้ยิ่งมากกว่าปีกลายอีก นี่ก็ออกช่วยชาติทั้งหมดนั้นแหละ สมบัติเหล่านี้ก็ออกช่วยชาติทั้งหมด เราไม่เอา เราบอกจริงๆ ว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้น เราไม่เหมือนใคร ว่าไม่เอาไม่เอาจริงๆ มีเท่าไรก็ไม่เอา ออกหมดเลย สำหรับปัจจัยก็ออกอย่างเห็นนี่แหละ ช่วยที่นั่นที่นี้ ไม่ชนะที่จะช่วย ไม่หวาดไม่ไหว ไปที่ไหนโรงพยาบาลเหมือนคนขอทาน เห็นเราไปรุมเข้ามาแล้ว คนนั้นขาดนั้น คนนี้ขาดนี้ ขาดเครื่องมือแพทย์อย่างนั้นอย่างนี้ จากนั้นก็พาเข้าไปถึงตึกถึงอะไร รถราให้ไม่ทัน รถให้เรื่อยๆ

เมื่อวานนี้เงินสดในงานได้ ๔ ล้านกว่า รวมทั้งข่าวเปลือกจะได้สักเท่าไรไม่รู้แหละ ออกทั้งหมดนะนี้ ไม่ได้เข้านี้ ออกหมดเลย ได้มาเท่าไรออกหมดๆ เรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเองแล้วก็เชื่อไปหมดทั้งประเทศเลย ว่าเราไม่มีมัวหมองเรื่องการ

ช่วยชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่บนเพราะเราทำโดยธรรมทั้งนั้น ทำด้วยความเมตตา เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราไม่เอา ไม่เอาจริง ๆ ออกหมดเลย มีเท่าไรออกหมด วันนี้ก็ไม่พูดอะไรมาทะเล ๓ โมงแล้ว เราก็ไปธุระเราตามเคย จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ นี้ไปโรงพยาบาลต่าง ๆ ส่วนเขามาจับในนี้ก็มา แต่ไม่ได้เงิน ถ้าเราไปเองได้โรงละสองหมื่น ๆ แล้วก็พิเศษถ้าเราไป ไปเอาของตามทางเพิ่มเข้าไป

งานช่วยชาติของเราเป็นงานที่บริสุทธิ์ที่สุดส่วนแล้ว เราไปผู้ดำเนินเอง ไม่มีมลทินเลยละเราดำเนินเอง ไม่ว่าสมบัติชนิดใดออกไปสู่ส่วนรวมทั้งนั้น เราไม่เอา ว่าไม่เอาไม่เอา นี่ไม่เหมือนใคร เราพูดคำไหนแล้วชาติไปเลย ๆ ไม่มีเงื่อนต่อ เจ้าของเองก็ไม่แก้ ถ้าเหตุผลไม่เหนือกว่าแก้ไม่ได้ คนอื่นก็มาแก้ไม่ได้ เราเองก็แก้ไม่ได้ นอกจากเหตุผลเหนือกว่าแล้วก็แก้เพื่อเหตุผลใหญ่ที่นั่นเท่านั้นเอง

คลังหลวงของเราก็รู้สึกว่าจะหนาแน่นขึ้นมาพอสมควร ได้ทองคำตั้งเท่าไร ๑๑ ตัน กับ ๔๐๐ กิโลกรัม แล้วยังจะมาอีกนะ ค่อยมาเรื่อย ๆ เข้าหมดทองคำ พวกที่รับทองคำนี้เป็นใจเดียวกับเรา เป็นอื่นไปไม่ได้ เราได้มอบความไว้วางใจให้ใครผู้หนึ่งต้องเป็นหัวใจเหมือนเรา เป็นอย่างนั้น ถ้าจับพิรุณมาผิดพลาดแล้วไล่ออกทันทีเลยไม่เอา เราทำอย่างนั้นตลอดมา ให้พร

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

*FM 103.25 MHz*